

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
giải ngân vốn đầu tư công

Nửa nhiệm kỳ qua, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư công. Nhờ vậy, chất lượng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện được nâng lên; công tác giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt các dự án có sự hỗ trợ vốn từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh đảm bảo tỉ lệ giải ngân theo các mốc thời gian đạt và vượt so với yêu cầu của cấp trên. Qua đó đã góp phần thay đổi diện mạo cơ sở hạ tầng, nâng cao các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới và nâng mức thụ hưởng của người dân từ nông thôn đến thành thị.

Tuy nhiên, công tác giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách huyện vẫn còn bất cập; công tác chuẩn bị đầu tư các công trình, dự án vẫn kéo dài, phần lớn gần cuối năm mới triển khai thi công xây dựng; công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn. Những tồn tại, hạn chế nêu trên bên cạnh nguyên nhân khách quan như điều kiện thời tiết không thuận lợi, giá cả vật tư biến động mạnh, việc giao kế hoạch vốn 03 chương trình mục tiêu quốc gia của cấp trên muộn... có xuất phát từ một số nguyên nhân chủ quan như việc phối hợp giữa chủ đầu tư với các phòng chuyên môn, chính quyền địa phương trong giải quyết vướng mắc về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, kế hoạch đấu giá đất, thẩm định các công trình còn một số tồn tại, hạn chế.

Xác định việc thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, giải pháp quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế, góp phần đảm bảo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đã đề ra. Để thực hiện thành công Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 và các năm từ 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, Thủ trưởng các phòng, ban,

ngành, đoàn thể trong huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Quán triệt nghiêm túc Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 (được sửa đổi, bổ sung tại Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH do Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường ký xác thực ngày 25/01/2022); Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về đầu tư công; Công điện số 1076/CD-TTg của Thủ tướng Chính phủ “về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023”; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 18/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh “về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn tỉnh” đến các cơ quan, ban, ngành, chủ đầu tư nhà thầu.
2. Phải xác định việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm; khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huy động sự vào cuộc tích cực, chủ động của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng có vốn mà không giải ngân được.
3. Tập trung chỉ đạo, giải quyết công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân, đảm bảo đúng pháp luật và hài hòa lợi ích của Nhà nước và Nhân dân. Kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, sớm có phương án hiệu quả để công tác giải phóng mặt bằng không là “điểm nghẽn” của giải ngân vốn đầu tư công; bảo đảm bàn giao mặt bằng đúng tiến độ phục vụ dự án đầu tư trên địa bàn, đặc biệt là các dự án trọng điểm quốc gia.
4. Đẩy mạnh cải cách hành chính đối với các thủ tục liên quan đến đầu tư công; khẩn trương thực hiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; thẩm định, quyết định đầu tư dự án; lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và triển khai thi công. Thực hiện cơ chế phạt công, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư dự án gắn với thanh tra, kiểm tra công vụ việc cải cách hành chính đối với các thủ tục liên quan đến đầu tư công tại các Phòng chuyên môn thuộc UBND huyện. Không xem xét thi đua khen thưởng đối với những tổ chức, cá nhân để chậm giải ngân vốn đầu tư công.
5. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn huyện. Đối với các dự án triển khai trong năm 2023 sử dụng vốn ngân sách trung ương; ngân sách tỉnh (trừ vốn

quỹ đất và xố số): trước 30/6/2023 phải thực hiện giải ngân trên 40% kế hoạch vốn, trước 15/9/2023 phải thực hiện giải ngân trên 60% kế hoạch vốn, trước 15/10/2023 phải thực hiện giải ngân trên 75% kế hoạch vốn, phần đầu trước 31/12/2023 giải ngân được 100% kế hoạch vốn năm 2023 (*trừ những nguồn được phép kéo dài hoặc nguồn vốn mới được bổ sung trong năm*) và 100% kế hoạch vốn năm 2022 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 (*nếu có*).

6. Thường xuyên giao ban, kiểm tra, bám sát nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Đẩy mạnh thực hiện và giải ngân đi đôi với đảm bảo chất lượng công trình, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong kết quả giải ngân vốn đầu tư công, xem đây là căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Chỉ thị này được phổ biến đến Chi bộ./.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- TT HĐND, UBND tỉnh,
- UVTV Tỉnh ủy phụ trách địa bàn,
- TT HĐND, UBND, UBMT huyện,
- Các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và tương đương,
- Các TCCSĐ,
- Các đ/c HUV,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

(Báo cáo)

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ



Trần Nhật Quang